
'สมัคร'ตําหนินักวิชาการวิจารณกรณี'เจิมศักด์ิ' ระบุไมรูขอเท็จจริง 
  

'สมัคร'ขอบคุณอธิบดีกรมประชาฯ-ผูบริหารบริษัทฟาติมา ทีอ่อกมาชี้แจงการยุติรายการ'เจิม
ศักดิ์' ยันเดินหนาปรับปรุงชอง11ใหทันสมัย สวนเรื่องให111อดีตผูบริหารทรท.นั่งบอรดนั้นก็ไมเห็นดวย 

 
นายสมัครสนุทรเวช นายกรัฐมนตรี กลาวในรายการ "สนทนาประสาสมคัร" ทางสถานีวิทยุ

โทรทัศนแหงประเทศไทย ชอง 11 วา โดยไดชมเชยเจาหนาที่ของทางสถานทีี่ไดปรับปรุงการจัดเวทีใหม
คลายโตะทํางานอยางที่นายสมัครตองการ และไดขอบคุณนายปราโมช รัฐวินิจ อธบิดกีรม
ประชาสัมพนัธ และบริษทั ฟาติมา ทีไ่ดชี้แจงถึงการยุติรายการของนายเจมิศักดิ์ ปนทอง ใหคนทั้ง
ประเทศเขาใจเลยวา เขาเลนสกปรกกันแบบนี ้ตองขอบคุณรายการนี้ที่มีชองทางใหตนไดมีโอกาสมา
ชี้แจงเรื่องอยางนี้  

นายสมัครกลาวอีกวา สาํหรับในเรื่องทีวีที่บอกวาจะเปดทีวชีองใหมนั้น ตนจะปรับปรุงชอง 11 
ใหมีความเปนอิสระและเปน Modern Eleven โดยจะใชเวลาตรวจสอบอาทิตยหนึ่ง ซึ่งใหมีการเสนอ
ขาวอยางตรงไปตรงมาไมตองเชียรรัฐบาล สวนรฐับาลก็จะไปชี้แจงโดยตนก็จะไปชี้แจงผานรายการ
สนทนาประสาสมัคร แตก็มีการยังวิพากษวิจารณอีกหาวาควบคุมสื่อ และรับรองทําไดแน  

"ที่นักวิชาการระบุวาปรับปรุงชอง 11 ไมได เพราะมีกฎหมายครอบคลุมนั้น ตนคิดวาเกนิเหตุแลว 
พูดไปก็อายคนทั้งประเทศ ยังไมทันจะลงมือกันเทาไร พอทางนี้จะทํา อาขาผวาปกมา ไมได ชอง 11 
ปรับปรุงไมได ตนบอกไมเขาทา อยาออกความเห็นดีกวาแบบนี้ คอยดูแลวกันวาจะทําไดอยางไร 
ถูกตองตามกฎหมายดวย"  

นอกจากนี้ นายสมัครยังตําหนิสื่อมวลชนวานําเสนอขาวบิดเบอืนในหลายเรื่อง อาทิ เกีย่วกับ
นโยบายการเงินสํารอง 30% หลังมอบหมายให รมว.คลังไปดาํเนินการ และกรณีกระแสขาว111 อดีต
กรรมการบริหารพรรคไทยเขาเปนบอรดรัฐวิสาหกิจ โดยยืนยนัวาไมเห็นดวยกับเรื่องนี้ รวมถึงเรื่องการ
ใหใบแดงประธานสภาฯ  

นายกฯยังระบุดวยวา มือที่มองไมเห็นยังคงจองทําลายลางการเลือกตั้ง ทัง้ที่มีรัฐบาลแลว โดย
พบวามีการขมขูในพื้นทีต่างจังหวัด  
  



  
  
 


